

Trường THCS Nguyễn Lân

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11

NĂM HỌC 2022 - 2023

Chủ đề: Tôn sư trọng đạo

Tên sách: “Hạt giống tâm hồn: Bài học yêu thương của thầy”

Biên soạn: Mai Hương, Vĩnh Thắng

Thời gian: Tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Sân trường, Thư viện, Website

Thành phần: BGH, Giáo viên, Học sinh các lớp

Hình thức giới thiệu: Đọc trước toàn trường

 Bảng tin phòng thư viện

 Website nhà trường



BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2022

Chào các bạn học sinh thân mến!

Trong cuốn sách Bài học yêu thương của thầy là vô vàn bài học quý báu giúp chúng ta nhận thức được rằng sự có mặt của mình trong cuộc đời này là một ưu ái quá lớn, chúng ta cần phải biết ơn điều này và cố gắng sống có ích bằng việc tự yêu thương bản thân, đeo đuổi ước mơ của mình...

Những câu chuyện thật gần gũi, nhưng khiến chúng ta phải ngỡ ngàng, hoặc những câu chuyện viễn tưởng để từ đó bóng gió nói về những gì chúng ta nên làm trong cuộc sống này.

Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ước mơ cho dù là nhỏ bé hay vĩ đại thì những ước mơ ấy đều đáng quý, đáng trân trọng bởi đó là trụ cột tinh thần, là sức mạnh vô hình tạo động lực cho chúng ta vươn lên để đạt đến điều ta mong muốn, hướng đến ngày mai đầy hy vọng. Song đã bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đang mong chờ, khao khát những điều tuyệt vời, điều ta chưa có mà vô tình quên đi những điều giản đơn xung quanh?

Hãy nghỉ ngơi nếu bạn cần, nhưng đừng bỏ mặc! Cuộc sống kì quặc với những vòng xoáy và điềm ngoặt, như mọi người chúng ta đều học được, và nhiều sự thất bại quay vòng, và đáng lẽ người ta có thể thành công, người ta lại bỏ qua nó. Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm, bạn có thể thành công với một cơ hội khác. Thành công là những thất bại đảo ngược, bất chấp đầy những nghi ngờ... Và bạn không thể nói bạn đạt gần đến mức nào. Có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa. Nên bạn hãy theo đuổi cuộc chiến dù khi bạn gặp khó khăn nhiều nhất. Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi, là lúc bạn không được buông xuôi!”. Đó chính là những lời của một người thầy dành cho học trò của mình, xuất phát từ một trái tim chân thành và tha thiết nhất.

Hạnh phúc không phải tùy vào người khác, tùy vào số phận mà tùy vào chính bản lĩnh, bản thân của ta. Cho dù thế nào thì hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn là bắt nguồn từ chính bản thân của ta. Cho dù thế nào thì hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn là bắt nguồn từ cách nhìn thiện cảm, suy nghĩ lạc quan của ta với những việc, những người ta gặp. Nếu ta chưa biết cách yêu thương những người

thân quen, để tâm đến những điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày thì nên học cách làm điều ấy bởi không có sự quan tâm, tình yêu thương với những người thân – tình cảm được cho là nguồn cội cho những tình cảm khác thì ta còn yêu thương được gì nữa.

Khi con người ta hạnh phúc thì họ sẽ có đủ niềm tin và nghị lực đương đầu với mọi thử thách, khó khăn trong cuộc đời. Tình yêu thương giữa người với người, hạnh phúc chân thành mà họ đem đến cho nhau tựa như cơn gió tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức đẩy chiếc thuyền ra biển lớn, là điểm tựa tinh thần không thể thiếu khi ta yếu lòng, gục ngã.

Nằm trong tủ sách Quà Tặng Cuộc Sống, cuốn Bài Học Yêu Thương Của Thầy chứa đựng những câu chuyện giản đơn nhưng thấm thía như thế.

Các bạn hãy vào thư viện của trường để tìm đọc cuốn sách này nhé.
Buổi giới thiệu sách đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.